



วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

ข่าว ด้านศุลกากรหนองคาย

224 หมู่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โทร.042-990900



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายชุตินันท์ วรรณผล รองอธิบดีกรมศุลกากร นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทนนายด่านศุลกากรหนองคาย คณะผู้บริหารกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองคาย (คบจ.) ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจร อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ด้านศุลกากรหนองคาย ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ล้านบาท งบผูกพันปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคาย และลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๑ แห่ง ในพื้นที่แห่งใหม่ ๔๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่เดิม จำนวน ๘ ไร่ ไม่สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การขนส่ง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของด้านศุลกากรหนองคายให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า การขนส่ง ตลอดจนอำนวยความสะดวกและรองรับการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการค้าชายแดน ให้บริการครบวงจรทั้งสินค้า คน และยานพาหนะ เพื่อให้ทันกับรูปแบบการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและการค้าชายแดน เพื่อเป็นด่านศุลกากรที่ทันสมัยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีศักยภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวก สามารถรองรับการปฏิบัติงานแบบ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop Service) และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐ

จากการที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมั่นใจว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ การให้บริการทางศุลกากร ณ จุดเดียว จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพิ่มความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง และลดเวลาการตรวจปล่อยจากการควบคุมทางศุลกากรอันเนื่องมาจากความพร้อมของระบบและสถานที่ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป





ด่านศุลกากรหนองคาย
NONGKHAI CUSTOM-HOUSE



ด่านศุลกากรหนองคาย
NONGKHAI CUSTOMS HOUSE
14 DECEMBER 2017







งานประชาสัมพันธ์ด่านศุลกากรหนองคาย 22-4200